



ข่าวสาร

# ศรีพิบูล



งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๑๕๖ หมู่ ๕  
ต.พลาญชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร/แฟกซ์ ๐๕๕-๒๖๗๑๐๘ <http://www.psu.ac.th>

ฉบับที่ ๑๕๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

\*\*\*\*\*

## มรพส.ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนจากคลินิกเทคโนโลยีฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์

งานคลินิกเทคโนโลยี มรพส. แจ้งให้ทราบว่า ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สรารุณี สิทธิกุล ที่ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและผลิตเนื้อครีมที่มีคุณภาพสำหรับย้อมเส้นไหมและการพัฒนาการผลิตผ้าไหมไทยพื้นบ้านย้อมครามให้เป็นเอกลักษณ์และได้มาตรฐาน จำนวนเงิน ๑๗๕,๕๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการอบรมกลุ่มทอผ้าจำนวน ๒ รุ่น และ ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการผลิตข้าวเกรียบจากแป้งข้าวผสมแป้งกากถั่วลิสงหลังการบีบสกัดน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่า จำนวนเงิน ๑๗๑,๘๒๐ บาท โดยงบประมาณดังกล่าวได้จากการที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ เป็นผู้ลงนามใน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๒ ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ๒ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการใน ๑๘ โครงการที่ทางมหาวิทยาลัยได้ยื่นข้อเสนอไป ส่วนโครงการอื่นๆ อีก ๑๖ โครงการรอรับสายจากคลินิกฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๑ ม.ค. ๕๓ เนื่องจากแต่ละหัวหน้าโครงการจะถูกติดต่อโดยตรงจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ หากเป็นโครงการที่เข้าข่ายและถูกเรียงลำดับไว้ต้นๆ จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิของทางกระทรวง (ผลการสนับสนุนกำหนดวันสิ้นสุดการพิจารณาไว้ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค.นี้)

## มรพส.ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย

คุณพ่อชำนาญ พ่วงพร้อม  
บิดาของนางพิมพ์ณัชญา มาศ พ่วงพร้อม  
อาจารย์ประจำตามสัญญาโรงเรียนสาธิตฯ  
ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง  
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ม.ค. และ ๑ ก.พ. ๕๓  
(เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๕๓ สฟง.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ)  
และขอเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพวันที่ ๒ ก.พ. ๕๓  
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สถานที่ดังกล่าว

คุณแม่สุพรรณนิการ์ พรหมดำ  
มารดาของ อ.สุพัตรา พรหมดำ  
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คมส.  
ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดวังลึก ตำบลวังลึก  
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓  
(เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๓ คมส.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ)  
โดยประชุมเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๕๓  
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สถานที่ดังกล่าว

## กบศ.จัดสัมมนาคณะผู้บริหารงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

งานวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า งานวิชาการ กบศ. จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผู้บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ผู้บริหาร / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาทุกคณะ / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ) ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ สวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาสาขาวิชาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นระบบ และต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการหาแนวทางร่วมกันในการทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารงานวิชาการของสาขาวิชา สำหรับรายละเอียดกำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

## แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน

ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทำให้วิทยาการเขต ๓๓ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖” มีรองผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ เป็นหัวหน้าหน่วยติดต่อได้ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร. ๐-๕๕๒๔-๑๕๕๗ หรือ โทรสาร.๐-๕๕๒๔-๑๖๘๔ ในวันและเวลาราชการ

เพื่อให้การติดต่อราชการระหว่างหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ จึงขอแจ้งมายังหน่วยงานภายใน มรภ.พิบูลสงคราม ได้รับทราบโดยทั่วกัน

## ขอเชิญบุคลากร มรภส. ร่วมบริจาคทรัพย์ (เงิน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเฮติ ภายใน ๕ ก.พ.นี้

จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ ๗.๐ ริกเตอร์ ใกล้เมืองหลวงของสาธารณรัฐเฮติ เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ตามเวลาในประเทศไทย ส่งผลให้บ้านเรือนและประชาชนชาวเฮติ ซึ่งเป็นประเทศยากจนในแถบแคริบเบียน ได้รับความเสียหายจำนวนมาก องค์การสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา (The United States Geological Survey) ได้ตรวจสอบบันทึกและพบอาฟเตอร์ช็อคตามมาอีก ๑๔ ครั้ง ซึ่งมีความแรงอยู่ที่ประมาณ ๕ - ๘ ริกเตอร์ หน่วยงานกาชาดสากลได้กล่าวว่ามีคนกว่า ๓ ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ และมีคนเสียชีวิตกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ในกรุงปอร์โตแปรงซ์ เมืองหลวงของเฮติ

แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง เช่น อาคารบ้านเรือนพังพินาศจำนวนมาก รวมทั้งทำเนียบประธานาธิบดี, อาคารรัฐสภา, กระทรวงการคลัง, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ, อาคารสถานทูต, โรงเรียน, โรงแรมและโรงพยาบาล ที่พังถล่มลงมาทับผู้คน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เสียหายอย่างหนัก โดยนายบัน กีมุน เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า “แผ่นดินไหวที่เฮติถือเป็นหายนะครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่องค์กรนานาชาติเคยประสบมา”

ด้วยเหตุนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาเห็นว่าควรแสดงน้ำใจแก่เพื่อนมนุษยชาติที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลกที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค (เงิน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถลงชื่อร่วมบริจาคด่วน! ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ คณะที่ตนสังกัด หรือที่สำนักงานอธิการบดีทั้งส่วนทะเลแก้วและส่วนวังจันทร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรวบรวมส่งให้จังหวัดเพื่อส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลือส่วนกลางต่อไป

